

Giáo sư Elena Beccalli được bầu làm Viện trưởng mới của Đại học Công giáo Thánh Tâm Milan

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican)



Giáo sư Elena Beccalli, người từng học tại trường đại học này, được bầu chọn làm Viện trưởng mới của Đại học Công giáo Thánh Tâm Milan.

Lần đầu tiên trong lịch sử của Đại học Thánh Tâm tại Milan, một phụ nữ được bổ nhiệm vào chức vụ này. Giáo sư Elena Beccalli sẽ nhận chức vào ngày 1 tháng 7, sau cái chết đau đớn của người tiền nhiệm Giáo sư Franco Anelli vào ngày 23 tháng 5.

Tiến sĩ Beccalli là cựu sinh viên của đại học, bà sẽ quản trị đại học từ năm 2024 đến năm 2028. Bà được Hội đồng quản trị bổ nhiệm trong phiên họp vào ngày 20 tháng 6. Quyết định của Hội đồng quản trị được đưa ra sau khi 12 Hội đồng khoa của viện chọn Giáo sư Elena Beccalli, trước đó bà là Trưởng khoa Khoa học Ngân hàng, Tài chính và Bảo hiểm, vào ngày 22 tháng 5, với 636 phiếu bầu trong tổng số 685 phiếu, tương ứng với khoảng 93% số người bỏ phiếu.

Đại học Công giáo, một cột tham chiếu 'toàn cầu'

“Università Cattolica del Sacro Cuore là một đại học 'toàn cầu' theo nghề nghiệp, nơi đối thoại và tranh luận cởi mở, tự do, liên ngành và hướng đến việc tạo ra các mạng lưới và liên minh chiến lược. Đây là một trường đại học có thể cung cấp - với sự chính xác, sáng tạo, can đảm - một cách tiếp cận hướng tới tương lai đối với những thách thức đương đại, nhờ vào những nỗ lực phối hợp của cộng đồng học thuật năng động của mình”,

Giáo sư Beccalli phát biểu khi cảm ơn đội ngũ giảng viên và Hội đồng quản trị.

“Università Cattolica cần có khả năng tự đổi mới, thực hiện một quá trình đổi mới dựa trên nền tảng được củng cố và công nhận”, vì, bà nói thêm, “trường được kêu gọi định vị mình là một trung tâm tham chiếu có tầm vóc quốc tế mạnh mẽ, về chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, để nuôi dưỡng những đức tính đặc trưng của một trường đại học nghiên cứu”.

Các giá trị của một lịch sử

Bà tiếp tục - mục đích là “đảm bảo rằng trường đại học của chúng tôi là nguồn tự nhiên mà xã hội dân sự, các tổ chức, thị trường lao động và hơn thế nữa là Giáo hội Ý và toàn cầu có thể trao đổi và khai thác. Một mô hình mà trường đại học tốt nhất có thể đóng góp ‘cho’ thế giới”. Về tương lai của các chương trình cấp bằng, Giáo sư Beccalli nhấn mạnh rằng “việc công nhận chất lượng của chương trình giáo dục sẽ tập trung, vào tầm nhìn dài hạn, vào giá trị của sự tái tạo liên ngành của các chương trình và tính sáng tạo cần thiết cho các chuyển đổi xã hội và thế giới mà truyền thống của chúng ta, về việc chăm sóc sinh viên và nâng cao trải nghiệm học tập của họ trong không gian, đẹp đẽ, tiện dụng và tiên tiến về mặt công nghệ”.

Sự nghiệp

Giáo sư Elena Beccalli, cựu sinh viên 50 tuổi của Università Cattolica del Sacro Cuore, là Viện trưởng thứ chín của đại học.

Trước đây người sáng lập là Cha Agostino Gemelli (1921-1959), rồi đến các Linh mục Viện trưởng:

Francesco Vito (1959-1965), Ezio Franceschini (1965-1968), Giuseppe Lazzati (1968-1983), Adriano Bausola (1983-1998), Sergio Zaninelli (1998-2002), Lorenzo Ornaghi (2002 -2012), Franco Anelli (2013-2024) đã giữ chức vụ này.

Bà là Giáo sư chính của Trung gian tài chính tại Khoa Ngân hàng, Tài chính và Bảo hiểm, nơi bà giữ chức Trưởng khoa từ năm 2014, Elena Beccalli là cộng tác viên nghiên cứu của Trung tâm Phân tích Rủi ro và Quy định tại Trường Kinh tế London (Anh), nơi trước đây bà cũng là nghiên cứu viên hướng dẫn, giảng viên và giáo sư. Bà là nghiên cứu viên học thuật tại Trung tâm Ngân hàng và Tài chính có Trách nhiệm tại Đại

học Thánh Andrews. Bà là giáo sư tại Viện Quản lý Singapore và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh.

Hiện tại, Giáo sư Beccalli là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Ngân hàng Hợp tác Hồ Tương tại Università Cattolica del Sacro Cuore. Bà là Chủ tịch của chi nhánh tiếng Ý thuộc Hiệp hội Luật Ngân hàng và Tài chính Châu Âu (AEDBF). Bà là thành viên Hội đồng quản trị của Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) và đồng Chủ tịch của Hiệp hội Quản lý Tài chính Châu Âu. Bà là đồng biên tập của Tạp chí Quản lý Tài chính, Thị trường và Thể chế.

Bà là thành viên của Ủy ban Khoa học của Quỹ Centesimus Annus Pro Pontifice. Bà là thành viên của nhóm chuyên gia về đầu tư có trách nhiệm xã hội của Hội đồng Giám mục Ý. Bà là điều phối viên của con đường dẫn đến Tài liệu Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, do Università Cattolica del Sacro Cuore thúc đẩy với sự hợp tác của Tổng giáo phận Milan. Bà là chuyên gia cao cấp của ngành Tài chính và Nhân văn trong bối cảnh Nền kinh tế của Francesco. Bà cũng tham gia vào việc soạn thảo tài liệu Mensuram Bonam.

Các lĩnh vực khoa học chính của bà tập trung liên quan đến lĩnh vực ngân hàng được phân tích theo góc độ tổ chức công nghiệp, đặc biệt chú ý đến các chủ đề về công nghệ, hiệu quả, hợp tác và đa dạng sinh học tài chính. Trong những năm gần đây, các nghiên cứu của bà tập trung vào các vấn đề về đạo đức và tính toàn diện, tính bền vững, trí tuệ nhân tạo và sự lãnh đạo của phụ nữ.



Đại học Sacro Cuore ở Milan, Ý



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



Toàn cảnh Đại học